



ชื่อเรื่อง : ผลส่งเสริมทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยโดยใช้การเล่าเรื่องจากหนังสือภาพของนักเรียนชั้นอนุบาล2/4

ชื่อผู้วิจัย : นางวราภรณ์ ศรีทองเกิด

ประเภทผลงานวิชาการ : วิจัยเพื่อแก้ปัญหา (ผลสัมฤทธิ์/ ทักษะ /พัฒนาการ)

วิจัยเพื่อพัฒนา (ผลสัมฤทธิ์/ ทักษะ /พัฒนาการ)

บทคัดย่อ

จุดมุ่งหมายของการวิจัยนี้ เพื่อพัฒนาการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาล 2/4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โดยศึกษาผลการใช้การเล่าเรื่องจากหนังสือภาพ และประเมินผลทักษะการพูด

โดยมีวิธีดำเนินการกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือเด็กปฐมวัย อายุ 4-5 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2/4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 คน ซึ่งได้มาโดยการสังเกตแบบเจาะจง ผู้วิจัยดำเนินการทดลองด้วยตนเอง โดยทำการทดลองสัปดาห์ละ 4 วัน รวม 16 ครั้ง ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม – 21 กันยายน 2562 นักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย อำเภอวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบการจัดกิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพ ได้แก่ หนังสือภาพ หนูชอบไปโรงเรียน เห็นอะไรนะ เอ๊ะเอ๋อู้้อ อะไรโนโถ จำนวน 4 เรื่องและแบบสังเกตพฤติกรรมการพูดของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังทดลอง วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบค่าที (t-test แบบ one sample)

ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการพัฒนา ทักษะการพูดไม่ว่าจะเป็นพูดแบบเล่าเรื่อง การตอบคำถาม หรือการพูดสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจ เมื่อใช้กิจกรรมการเล่าเรื่องจากภาพมีประสิทธิภาพส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการในการพูดที่ดีเหมาะสมต่อปฐมวัย อายุ 4-5 ปี

2. ผลการใช้ ก่อนจัดกิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพโดยแบบสังเกตและกราฟก่อนทดลองจะเห็นได้ว่าเด็กนักเรียนอนุบาล 2/4 ไม่ว่าจะเป็นพูดแบบเล่าเรื่องคิดเป็นร้อยละ 16.67 2.การตอบคำถาม คิดเป็นร้อยละ 33.33 และ3.การพูดสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจคิดเป็นร้อยละ 50 ซึ่งต้องได้รับการพัฒนา และเด็กไม่มีความกระตือรือร้นและไม่มั่นใจในตนเองในทักษะการพูด

3. ผลการประเมินความพึงพอใจ หลังจัดกิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพโดยการสังเกตและกราฟจะเห็นว่าเด็กนักเรียนอนุบาล 2/4 มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นพูดแบบเล่าเรื่องคิดเป็นร้อยละ 83.33 การตอบคำถาม คิดเป็นร้อยละ 100 และการพูดสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจคิดเป็นร้อยละ 83.33 ซึ่งเป็นที่น่าพอใจและเห็นได้ชัดเจนว่ากิจกรรมการเล่าเรื่องจากภาพพัฒนาทักษะการพูด